



P.O. Box 54283  
Irvine, CA 92619-4283



# Mahahalagang mga pagbabago sa iyong serbisyo

**DARATING SA ABRIL 2024**

Ang iyong Serbisyong Paggabing ng Paggiliw ng Pamayanan kasama ng Pangasiwaan ng Kuryente ng Orange County (Orange County Power Authority) ay magtatapos. Ang paglipat ay awtomatikong mangyayari sa Abril 2024 sa inyong regular na petsa ng pagbasa ng meter nang walang pagkagambala sa serbisyo ng kuryente. Timog Ang California Edison ay muling magiging tagapagbigay ng serbisyo sa paglikha at pamamahagi ng kuryente para sa inyong account.

**SALAMAT SA IYONG ORAS BILANG PANGASIWAAN NG  
KURYENTE NG ORANGE COUNTRY KUSTOMER.**

**Ang sulat na ito ay upang ipaalam sa iyo na ang iyong Serbisyonang Paggabing ng Paggiliw ng Pamayanan (Community Choice Aggregation Service o CCA Service) kasama ang Pangasiwaan ng Kuryente ng Orange County (Orange County Power Authority o OCPA) ay magtatapos na. Ang Timog California Edison (Southern California Edison o SCE) ay muling magiging tagapagbigay ng parehong serbisyo sa paglikha at pamamahagi ng kuryente para sa iyong account.**

Noong ika-1 ng Abril 2022, para sa mga komersyal na kostumer at ika-1 ng Oktubre 2022 para sa mga residential na kostumer, ang OCPA ay naging ang pangkaraniwang tagapagbigay ng suplay ng kuryente para sa mga karapat-dapat na kostumer na matatagpuan sa Lungsod ng Huntington Beach. Noong Mayo 2023, bumoto ang Konseho ng Lungsod ng Huntington Beach na lumisan sa OCPA. Simula sa Abril 2024, ang mga customer ng Pagmamatyag sa Net na Enerhiya (Net Energy Metering o NEM) sa loob ng lungsod ay ililipat sa pinagsamang serbisyo ng SCE. Ayon sa aming talaan, kasali ka sa NEM Programa ng OCPA. Hindi mo kailangang gumawa ng anumang aksyon para bumalik sa SCE. Ang paglipat ay awtomatikong mangyayari sa Abril 2024 sa inyong regular na petsa ng pagbasa ng meter nang walang pagkagambala sa serbisyo ng kuryente.

- Bago ang paglipat, mananatili kang naka-base sa kasalukuyang listahan ng rate mo, sumasailalim sa mga porsyento at tuntunin ng SCE.
- Sa ngayon, dapat mong patuloy na tanggapin at bayaran ang iyong mga bill gaya ng karaniwan mong ginagawa, na lagi nang inaasikaso ng SCE.

Upang mapadali ang iyong paglipat pabalik sa Serbisyo ng SCE, ang iyong OCPA account ay ia-adjust taun-taon simula sa iyong regular na petsa ng pagbabasa ng metro sa Abril 2024 batay sa Patakaran sa Net Energy Metering ng OCPA at anumang kaugnay na singil sa paglikha at mga NEM kredits ay babalik sa pagiging bahagi ng iyong bill sa SCE.

Ang OCPA, Lungsod ng Huntington Beach, at SCE ay malapit na nagtutulungan upang tiyakin ang magaan na paglipat ng mga kostumer ng OCPA sa pinagsamang serbisyo ng SCE.

